

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có gần 21.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, phân theo mục đích, thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp là 1.032, thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh cao đẳng, đại học là 19.200, số còn lại là thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. So với kỳ thi năm trước, kỳ thi năm nay được đẩy sớm hơn và diễn ra từ ngày 27 - 30/6 với 5 bài thi gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến bố trí 35 điểm thi chính thức với 937 phòng thi, 90 phòng chờ và 35 phòng thi dự phòng. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, đến nay ngành giáo dục tỉnh đã chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng ôn tập, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho kỳ thi, phấn đấu đạt kết quả cao hơn kỳ thi năm trước.

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 27 - 30/6. Như vậy, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, gần 21.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng. Thời điểm này, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã hoàn thành chương trình lớp 12, đang tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi phía trước.



Học sinh Trường THPT Trần Thị Dung tập trung ôn tập giai đoạn nước rút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường THPT Trần Thị Dung có 304 thí sinh đăng ký dự thi, đây đều là học sinh của nhà trường. Thấy giáo Vũ Xuân Trại, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên có chỉ đạo cụ thể cho từng tổ bộ môn. Đến nay, chương trình ôn tập đã đến giai đoạn "nước rút", việc ôn tập, luyện đề cho học sinh và Đào tạo thực hiện đều đặn vào các ngày trong tuần và tổ

chức ôn tập theo phân loại học sinh. Đặc biệt, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa đến nay, việc ôn tập được

tổ chức bám sát chương trình, các nội dung ôn tập được xây dựng phù hợp với khả năng, trình độ, kiến thức của các em học sinh

trên lớp. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo thường xuyên dự giờ, thăm lớp, đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin

vào dạy học để tạo sự sinh động, thu hút học sinh, giúp học sinh hiểu rõ, hiểu sâu từng vấn đề, câu hỏi, bài tập; sử dụng các phần mềm dạy học, đánh giá kết quả trực tuyến để các em làm quen hơn nữa với dạng bài tập trắc nghiệm. Khác với mọi năm, năm nay Trường THPT Trần Thị Dung được chọn đặt một điểm thi riêng, học sinh lớp 12 sẽ thi tại trường. Vì vậy, đến thời điểm này, cùng với công tác ôn tập, nhà trường cũng đang tích cực chuẩn bị hệ điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, hiệu quả.

Tại Trường THPT Thái Phúc, công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 được nhà trường đặc biệt chú trọng. Thấy giáo Phạm Ngọc Thụy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm, vì thế việc ôn luyện cho các em cũng gấp rút, khẩn trương hơn. Trong quá trình ôn tập, chúng tôi yêu cầu các thầy cô giáo cố gắng giúp các em ghi nhớ kiến thức trọng tâm trong mỗi bài. Đồng thời, cho học sinh

luyện đề lý thuyết từ các câu hỏi ngắn, đơn giản đến các câu hỏi dài, phức tạp. Ngoài ra, các thầy cô giáo sẽ sắp xếp thêm thời gian để phụ đạo cho học sinh yếu kém nhằm bổ sung kiến thức còn thiếu, luyện đề với các mức độ câu hỏi để các em làm quen, từ đó hình thành kỹ năng phân tích và nắm chắc cấu trúc đề. Ngoài ôn tập, Trường THPT Thái Phúc cũng đang đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho kỳ thi. Thấy giáo Phạm Ngọc Thụy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Việc định hướng cho học sinh lựa chọn môn thi tự chọn đúng với năng lực cũng như mong muốn vào trường đại học, cao đẳng hay học nghề để sau này có một nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nhu cầu xã hội là rất quan trọng.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, các đơn vị đã chủ động hoàn thành việc biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập theo từng chuyên đề ôn tập. Đồng thời, phân chia các giai đoạn ôn tập, để xuất các phương pháp ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh, tình hình thực tế và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm học của đơn vị. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo, định hướng ôn tập của các nhà trường, giáo viên cùng với nghiêm túc học tập, ôn luyện, quyết tâm của các em học sinh, kỳ thi được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng cho học sinh toàn tỉnh.

DẶNG ANH

KỶ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

NHỮNG MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý

(Công văn số 1515/BGDĐT-QCLL ngày 7/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- 14-19/5** Các đơn vị đăng ký dự thi rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có)
- Chậm nhất 31/5** Các Sở GD&ĐT nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ kèm theo
- Chậm nhất 18/6** In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
- 27, 28, 29 và 30/6** Kỳ thi tốt nghiệp THPT
- 18/7** Công bố kết quả thi
- Chậm nhất 20/7** Xét công nhận tốt nghiệp THPT
- Chậm nhất 22/7** Công bố kết quả tốt nghiệp THPT
- Chậm nhất 24/7** Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh
- Chậm nhất 5/8** Phục khảo bài thi (nếu có)
- Chậm nhất 12/8** Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo
- Chậm nhất 15/8** Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT

THPT: Trung học phổ thông
GD&ĐT: Giáo dục và Đào tạo
<http://infographics.vn>

TỔ DÂN PHỐ TIỂU HOÀNG

Chuyển biến tích cực từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu



Cán bộ tổ dân phố Tiểu Hoàng tới các gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh.

Việc triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Chi bộ tổ dân phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) thời gian qua đã tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cũng giống như nhiều gia đình khác trong tổ dân phố Tiểu Hoàng, mỗi khi gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, phố Lương Văn Sảng có công việc thì mọi người trong tổ dân phố đều sẵn sàng tới giúp đỡ như những người thân. Bà Hồng chia sẻ: Hầu hết các gia đình ở đây đều ở các nơi khác đến đây sinh sống, xa gia đình, anh em họ hàng, tuy nhiên bù lại bà con lối xóm sống với nhau rất tình cảm, đoàn kết gắn bó. Khi nhà ai có việc hiếu, việc hỉ, mỗi gia đình trong khu dân cư đều sắp xếp công việc bố trí ít nhất có một người qua giúp đỡ gia chủ từ việc nhỏ nhất. Tình cảm nhờ vậy

càng thêm khăng khít. Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố: Tổ dân phố Tiểu Hoàng nằm ở trung tâm của thị trấn Tiên Hải, người dân sống chủ yếu ở hai bên đường do vậy luôn tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Mặt khác, đa số người dân trong khu dân cư đều ở các nơi khác về sinh sống mang theo nhiều phong tục tập quán nên việc xây dựng nếp sống mới gặp không ít khó khăn. Vì vậy, khi được lựa chọn làm điểm xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022, Chi bộ đã lựa chọn nội dung kiểu mẫu là xây dựng nếp sống văn minh trong việc hiếu, việc hỉ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến tích cực, xây dựng khu dân cư trở thành khu dân cư đáng sống. Chi ủy cùng ban công tác mật trận khu dân cư thường xuyên tới giúp đỡ cũng như giám sát và duy trì hoạt động hiếu, hỉ theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông.

Ông Trần Đức Lâm, phố Lương Văn Sảng cho biết: Hiện nay, tất cả các hoạt động hiếu, hỉ trên địa bàn không tiếp xúc lá, việc hiếu chỉ tổ chức ăn uống cho người nhà và khách ở xa về, còn bà con hàng xóm chỉ tới giúp đỡ không ở lại ăn uống; không sử dụng loa đài sau 21 giờ. Việc hỉ thì hầu hết các gia đình đều tổ chức tại hội trường nhà văn hóa của tổ, mượn sân trường học hoặc ở nhà hàng nên không gây mất trật tự an ninh giao thông. Nhiều người ở địa phương khác khi đến thăm viếng đều đánh giá rất cao mô hình của tổ dân phố. Bên

ĐÀO QUYÊN

Sôi nổi phong trào văn nghệ, thể thao của người cao tuổi

Vào những buổi sáng sớm, buổi chiều và buổi tối, dạo quanh các nhà văn hóa thôn hay tổ dân phố, không khó để bắt gặp những người cao tuổi (NCT) đang hằng say tập luyện thể thao, văn nghệ. Ngoài việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, đây còn là nơi để NCT giao lưu, chia sẻ góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần.

Đúng 16 giờ 30 phút, các tuyến thủ của CLB bóng chuyền hơi NCT thôn Đa Cốc, xã Bình Thanh (Kiến Xương) lại tập trung đông đủ tại sân nhà văn hóa thôn để tập luyện. Khi được tận mắt chứng kiến những pha bóng hay, tinh huống phối hợp mãn nhãn mới thấy được tinh thần nhiệt huyết, say mê của NCT với trái bóng tròn. Là người đầu tiên mang bóng chuyền hơi về với xã Bình Thanh, ông Lê Văn Bao luôn mong muốn phong trào thể thao tại xã nhà sẽ phát triển mạnh mẽ, tạo nên nhiều sân chơi hơn nữa dành cho NCT. Ông Bao chia sẻ: Để thành lập được các CLB bóng chuyền hơi như hiện tại, tôi phải đi tham dự nhiều trận đấu ở các huyện khác để học hỏi kinh nghiệm tổ chức, duy trì hoạt động của CLB. Hầu hết các thành viên đều là cán bộ về hưu, nông dân, những người chưa từng chơi bóng chuyền hơi nên chẳng mấy ai hiểu rõ về bộ môn này. Sau thời gian dài tuyên truyền, vận động, đến năm 2019, CLB bóng chuyền hơi NCT thôn Đa Cốc chính thức được thành lập với 20 thành viên trên 70 tuổi tham gia tập luyện. Sau đó phong trào chơi bóng chuyền hơi của NCT dần được lan tỏa đến tất cả các thôn trong xã.

Nhiều năm nay, bà Phạm Thị Đạo, thôn Đông Trạng, xã Hồng An (Hưng Hà) vẫn tích cực tham gia sinh hoạt cùng CLB dưỡng sinh tại nhà văn hóa thôn như một thói quen. Cả ngày bà Đạo chỉ mong đến giờ để đi tập dưỡng sinh để cải thiện sức khỏe. "Tôi bị khuyết tật ở chân và mắt kém nên việc đi lại, làm việc rất khó khăn, vất vả. Thế nhưng từ khi tham gia CLB dưỡng sinh, tôi được tập luyện, trò chuyện cùng những thành viên NCT trong thôn tôi thấy sức khỏe

của mình tốt hơn trước rất nhiều" - bà Đạo chia sẻ. Không chỉ có bà Đạo, xã Hồng An có rất nhiều NCT đang mắc phải các căn bệnh hiểm nghèo, gặp vấn đề về sức khỏe. Với họ, việc được tham gia sinh hoạt tại các CLB văn nghệ, thể thao không chỉ còn là sân chơi mà còn là liều thuốc tinh thần giúp họ sống tốt, sống khỏe. Bà Bùi Thị Bích, Phó Chủ tịch Hội NCT xã Hồng An cho biết: Hiện tại, trung bình mỗi CLB có từ 30 - 50 thành viên NCT tham gia sinh hoạt. 9/9 thôn đều có CLB dưỡng sinh, văn nghệ, chèo... Hàng năm, Hội NCT xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các CLB của NCT. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang hơi hướng hiện đại với các chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc. Thông qua đó làm phong phú đời sống tinh

thần của NCT, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Thời gian qua, NCT đã khẳng định vai trò là hạt nhân nòng cốt của phong trào văn nghệ, thể thao. Các hoạt động của NCT ngày càng phát triển đa dạng với nhiều loại hình, thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia. Để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NCT, thời gian tới, các cấp hội NCT sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Thông qua các hoạt động giúp NCT có cơ hội rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu, góp phần củng cố và tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên NCT, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

NGUYỄN TRIỆU



Các câu lạc bộ bóng chuyền hơi của xã Bình Thanh (Kiến Xương) thu hút sự tham gia của nhiều người cao tuổi.